



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

จำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องไปร่วมประชุมที่โบสถ์ ?



โดย อาเซอร์ อินเทเตอร์

บางคนถามว่า : ถ้าฉันอ่านไบเบิลและอธิษฐานเองแล้ว ทำไมฉันจะต้องไปร่วมคริสตจักรท้องถิ่นด้วย? จริงอยู่ที่ การรับการอภัยโทษบาป (ความรอด) นั้น ไม่จำเป็นต้องไปร่วมประชุมที่สถานนมัสการ แต่อย่างไรก็ดี มีเหตุผลอีกหลายประการที่เราควรจะไป นี่เป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อ

1. ความตั้งใจของพระเยซูชา - หลังจากที่เขาเปโตรสารภาพความเชื่อ เขา (พระเยซูในภาษาฮีบรู) ได้ตอบสนองกลับไปว่า “บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักร” มัทธิว 16:18 เป็นไปได้อย่างไร หากใครสักคนที่อุทิศตัวว่าจะเดินติดตามพระเยซูชา แต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับปณิธานของพระองค์ในการสร้างคริสตจักร
2. สงครามฝ่ายวิญญาณ - และในตอนเดียวกัน เขาพูดอีกว่า “พลังแห่งความตาย จะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้” มัทธิว 16:18 ในชุมชนผู้มีความเชื่อในพระเจ้า จะมีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่จะปกป้องเราจากการโจมตีของมารชาตาน ถ้าคนใดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนความเชื่อในพระเจ้า ก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการโจมตีจากศัตรูชาตาน
3. ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ - ในการเทศนาแรกของเปโตร ท่านได้หนุนใจให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่ รับบัพติศมาในน้ำ และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ.2:38) และทุกคนที่ได้รับความรอด ก็เข้ามาร่วมคริสตจักร (สมทบกันเข้ามา - กิจการ.2:37 และ 47) การตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพวกเขาเป็นการผูกพันตัวอย่างลึกซึ้งกับพระเจ้าและชุมชนของพระองค์บนโลก
4. คำอธิษฐานที่เป็นหนึ่งเดียว - เปโตรถูกจับและนำไปขังคุก แต่ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระโดยวิธีที่เหนือธรรมชาติ จากการมาเยี่ยมเยือนของทูตสวรรค์ (กิจการ 12:3) หนึ่งในเหตุผลที่การอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นคือ “ในขณะที่เปโตรอยู่ในคุก

คริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อท่านอย่างแข็งขัน” (กิจการ 12:5

คำอธิษฐานที่มีการรวมพลังนั้นจะมีพลังมากกว่าการอธิษฐานของคนคนเดียว

คำอธิษฐานที่มีพลังเกิดจากการรวมตัวกันในกลุ่มคนแห่งความเชื่อ (มัทธิว 18:19)

- i. ความรับผิดชอบทางศีลธรรม – เมื่อเรามาเป็นผู้ติดตามเยซูคริสต์ เราดำเนินชีวิตตามหลักเรื่องความสัตย์ซื่อและความเป็นหนึ่ง เมื่อเราทำบาป พี่น้องของเราจะช่วยให้เราสำนึกผิดและเผชิญหน้ากับมัน สิ่งนี้สมควรจะเกิดขึ้นในคริสตจักร (มัทธิว 18:15-19) ถ้าไม่มีการผูกพันตัวในกลุ่มคนแห่งความเชื่อ ก็จะไม่มีการอบของความสัมพันธ์ที่จะเสริมสร้างและตรวจสอบกันและกันในด้านศีลธรรม
- ii. เหล่าผู้อาวุโสในทุกเมือง – ตลอดการเดินทางในพันธกิจของอาจารย์เปาโล (เซาโล) เราได้เห็นรูปแบบที่ซ้ำๆ กัน ในคำอธิษฐาน การเทศนาพระกิตติคุณ การรวบรวมผู้เชื่อใหม่เข้าสู่คริสตจักร และการแต่งตั้งผู้อาวุโส “ทุกคริสตจักร เขาแต่งตั้งผู้นำ” กิจการ 14:23” ในทุกสถานที่ ทุกเมือง ผู้เชื่อจะร่วมกับผู้นำที่มีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณในกลุ่มคน ไม่มีรูปแบบอื่นนอกจากนี้ในพระคัมภีร์
- iii. จดหมายของอาจารย์เปาโล- มันเป็นเรื่องน่าขันที่บางคนอ้างการไม่เข้าร่วมประชุมด้วยการหยิบยกข้อพระคัมภีร์จากจดหมายของอาจารย์เปาโล ทั้งๆที่จดหมายของอาจารย์เปาโล – โรม โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟิลิปปี โคลโลสี – ได้ถูกเขียนไปถึงคริสตจักรท้องถิ่น เราได้อ่านจดหมายเหล่านั้นราวกับว่าอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นนั้นๆ
- iv. ของประทานฝ่ายวิญญาณ- หลายคนอ้างถึงการทรงนำส่วนตัวโดยพระวิญญาณ แน่แน่นอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราตามแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ดี คำอธิบายหลักในของประทานพระวิญญาณในโครินธ์ 12-14 ที่เราพบได้คือของประทานทั้งหมดนั้นเพื่อเสริมสร้างชุมชนผู้เชื่อท้องถิ่น 1 โครินธ์ 12:4,14,26 และ 14:4,5,12
- v. จดหมายของเยซุส - ไม่เพียงแต่จดหมายของอาจารย์เปาโลถึงคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังมีของเยซุสด้วย ในวิวรณ์ 2-3 เราพบจดหมายของเยซุสถึงคริสตจักรทั้ง 7 เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นความคาดหวังของพระองค์ที่จะเห็นผู้เชื่อเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น
- vi. คริสตจักรสากล – คริสตจักรท้องถิ่นคือเซลล์ๆ หนึ่งและหรืออวัยวะหนึ่งของพระกายพระเมสสิยาห์ ในขณะที่เดียวกัน เราได้อยู่ภายใต้การนำของเยซุส (เอเฟซัส 1:22) สำแดงให้เห็นพระปัญญาของพระเจ้า (เอเฟซัส 3:10) รับพระสิริ (เอเฟซัส 3:21) เปิดเผยความล้ำลึกของเจ้าสาว (เอเฟซัส 5:25) และดำรงไว้ซึ่งหลักและรากฐานแห่งความจริง (1ทิโมธี 3:15)

เราอาจจะพบการร่วมประชุมในคริสตจักรท้องถิ่นตามตึก อาคารบ้านช่องของใครสักคน หรือที่สี่กั๊กกลางป่า ! แต่หลักการพื้นฐานนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้เราทุกคนพบที่ที่เป็นเหมือนบ้าน เหมือนครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งความเชื่อระดับท้องถิ่นของเยซุส!

บาน คี มุน และการก่อการร้าย



โดย เอ็ดดี้ ซานโทโร

เลขานุการสหประชาชาติ บาน คี มุน กล่าวประนามอิสราเอลใน “นโยบายการตั้งถิ่นฐาน” ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคลื่นความรุนแรงของการก่อการร้ายในปัจจุบัน ความจริงที่ว่าโลกอิสลามทั้งหมดนั้นรวมตัวกันอย่างเปิดเผย ไม่ใช่แค่การต้องการแยกออกเป็นสองรัฐ แต่ต้องการเห็นการล่มสลายของอิสราเอล ซึ่งไม่มีใครให้ความสนใจ

บาน คี มุน

ได้เปิดประชุมสภาพหุภาคีที่ปารีสด้วยช่วงเวลาที่ยียบส่งต่อเหยื่อการก่อการร้ายและการแสดงออกอย่างเคร่งขรึมของเมืองต่ออิสลามหัวรุนแรงที่ได้ฆาตกรรมผู้คน แต่ด้วยการเพิกเฉยอย่างเห็นได้ชัดของเมืองเทลอาวีฟ และเยรูซาเล็ม การสังหารชาวฮิวนั้นกลายเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็น “การต่อสู้เพื่อป้องกันการยึดครอง” ไม่ใช่การก่อการร้ายอย่างที่เราเห็นกันทั่วทุกมุมโลก

ความคิดดังกล่าวไม่เคยถูกนำเสนอมาก่อน ดังเมื่อครั้งฝรั่งเศสได้ตอบด้วยการโจมตีกลับการก่อการร้ายกลางกรุงปารีส หรือจากตึกแฝดในนิวยอร์ก ที่แอฟริกา หรือยุโรป ผู้นำต่างๆทั่วโลกต่างออกแผนการโต้ตอบกลับ เพื่อพยายามปกป้องตนเองจากการก่อการร้ายจากโลกมุสลิม แต่อิสราเอล ประชาชาติที่ต้องทนทุกข์ทรมานมานาน และหนักหนาสาหัสกว่าชาติใดใดทั้งหมด กลับถูกประนามอย่างเปิดเผย เมื่อทำการตอบโต้ต่อกลุ่มการร้าย และประชาชนของเขา

อธิษฐานร่วมกับเราที่พลังที่ผลักดันให้ผู้คนสนับสนุนการโจมตีอิสราเอลครั้งนี้ จะต้องล้มเลิกและพ่ายแพ้ไป

อิสราเอล กรีซ และไซปรัส



โดย กริตา มาโวรา

เมื่อเร็วๆ นี้ อิสราเอล กรีซ และไซปรัสลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องก๊าซธรรมชาติ เครือข่ายเชื่อมต่อการจ่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย นี่คือนายงานข่าวที่หนุนใจจากกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล [คลิกที่นี่](#)

สุนัขเฝ้าบ้านของอิสราเอล



เมื่อไม่นานมานี้ **คาเลบ มีเยอร์ส** ปรากฏตัวในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเยรูซาเล็ม มาริฟ ในนามของเขา ถูกเรียกกันว่า "สุนัขเฝ้าบ้าน" ตัวใหม่ของอิสราเอล และชื่นชมเขาในความพยายามปกป้องอิสราเอลจากโฆษณาชวนเชื่อจากทั่วโลก โปรตอธีชฐานเพื่อนงานที่กำลังดำเนินการของ**สถาบันความยุติธรรมแห่งเยรูซาเล็ม**

ไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไป – แดเนียล ซี.จัสเตอร์ (ตอน1)



กดเพื่อฟัง คำเทศน์ภาษาอังกฤษ สัปดาห์นี้